

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตาจาก อาจารย์ ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ อาจารย์วิทยานิพนธ์หลัก ผู้เป็นตั้ง “ครู” ที่คอยสอนชี้แนะ ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงให้กำลังใจตลอดระยะเวลาของการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์พวงสร้อย วรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ให้การชี้แนะ อบรมสั่งสอน ตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ ต้นสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่มอบความรู้เกี่ยวกับสถิติในการทำวิทยานิพนธ์รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สถิติเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจเครื่องมือวิจัยทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางที่ดีในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระจ่างวงศ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุก ๆ ท่าน ที่กรุณา และเมตตาชี้แนะ ให้ข้อคิดดี ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ซึ่งทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอน ในสาขาวิชาจิตวิทยาทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนให้มุมมอง และข้อคิดต่าง ๆ ในแง่ของการเรียน ตลอดจนในแง่ของการใช้ชีวิต และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงคุณครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุก ๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามระยะเวลาที่วางไว้

ขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งเสริมสนับสนุนทุนทางการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยตลอดหลักสูตรภายใต้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ ผู้ร่วมชั้นเรียนสาขาจิตวิทยาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ที่ดี รวมถึงคอยให้กำลังใจ และช่วยเหลือเสมอมา

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น ส่วนหนึ่งผู้วิจัยได้รับความรัก กำลังใจจาก บิดา และมารดา ตลอดจนพี่ชายน้องชาย และญาติพี่น้อง ที่คอยให้กำลังใจเสมอมา

อนาวิน อัจเส็ม